

Số: 49/ KH-UBND

Tà Đánh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH
Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Công văn số: 1988/UBND-VX ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Nay UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu năm, Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn xã,

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi cho những ngày tết đến.

Đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, giáo dục nhân dân ý thức và chấp hành tốt luật giao thông. Đồng thời không để xảy ra cháy nổ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp trong những ngày tết.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nông nghiệp: Xây dựng kế hoạch kiểm tra và thông báo các hộ dân thường xuyên thăm đồng trong những ngày tết nhằm phát hiện kịp thời sâu bệnh và có biện pháp hướng dẫn phòng trị kịp thời.

Cũng cố lại đội xung kích ở các ấp sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có dịch bệnh xảy ra trên diện tích rộng.

2. Thú y: Phối hợp với công an các ngành liên quan và ban ấp tăng cường quản lý kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, không để dịch, bệnh tái phát, đặc biệt quan tâm kiểm tra các lò giết mổ, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong những ngày tết.

3. Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với Công an và cán bộ giao thông thủy lợi, các ấp kiểm tra tình hình mua bán lấn chiếm lề đường ở khu vực chợ số 10 và trên tuyến đường giao thông chính.

4. Tài chính – kế toán:

Đảm bảo ngân sách chi các chế độ về tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết... được đầy đủ kịp thời theo đúng qui định, nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để mua quà biếu trong dịp tết không đúng qui định.

Đồng thời phối hợp với cán bộ Địa chính - Xây dựng và ban áp Tân Bình tham mưu cho TT.UBND xã trong việc bố trí và sắp xếp lại khu vực chợ đảm bảo cho người dân mua bán trong dịp tết.

5. Công chức Văn hóa - Xã hội:

+ Phối hợp với UBMTTQVN xã, các đoàn thể và ban áp tổ chức vận động “ **Quỹ cây mùa xuân** ” tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng vui xuân với cộng đồng trong dịp tết.

+ Kiểm tra giám sát việc cấp phát lương và trợ cấp cho các đối tượng trên địa bàn xã đảm bảo đầy đủ và đúng chế độ của người thụ hưởng. Đồng thời tham mưu Thường trực UBND xã tổ chức thăm và chúc tết các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.

+ Phối hợp với ban áp thống kê lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch vận động, hỗ trợ cho các em có điều kiện vui xuân đón tết.

6. TTVHHTCD - Đài truyền thanh:

Phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... để tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn, đảm bảo hoạt động lành mạnh trong dịp tết.

Cất và treo băng gol, cờ phướn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân trước trụ sở UBND xã. Phối hợp trang trí hội trường, cơ quan tạo vẻ mỹ quan trong những ngày tết.

Kiểm tra lại hệ thống loa phát thanh đảm bảo phục vụ tốt việc tiếp âm đài huyện, tỉnh.

Phối hợp với các ngành và ban áp thông báo tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây lúa và vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng trong những ngày tết.

Đồng thời thông báo treo cờ Tổ quốc trong suốt thời gian nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo thời gian qui định.

7. Y tế: Phân công cán bộ trực ở trạm 24/24 đảm bảo công tác sơ cấp cứu và điều trị bệnh cho dân. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành huyện tổ chức kiểm tra các điểm mua bán đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết và phòng chống kịp thời các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

8. Công an – quân sự:

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau tết đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong dịp tết.

Thường xuyên tuần tra, truy quét tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường các chốt tuần tra, canh gác các địa bàn trọng yếu, thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng các nơi công cộng, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, đá gà, số đề, các thanh niên say xỉn chạy xe lạng lách, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, mê tín dị đoan...

Phối hợp với lực lượng áp thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong dịp tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, giải tỏa lòng lề đường bảo đảm mỹ quan ở địa bàn và giảm tai nạn giao thông trong những ngày tết. Tăng cường công tác kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng bán lưu thông trên địa bàn xã trong dịp tết.

9. Văn phòng UBND xã:

Phối hợp với cán bộ TBXH lập danh sách và lên kế hoạch thăm, tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn xã.

Phối hợp với các ngành tổ chức trang trí, quét dọn cơ quan. Thông báo nghỉ tết và xây dựng lịch trực tết, chế độ thông tin báo cáo trong những ngày tết.

10. Các ấp:

Tổ chức vệ sinh sạch đẹp nơi làm việc, bố trí cán bộ trực đơn vị trong những ngày nghỉ tết và báo cáo tình hình diễn biến trong những ngày tết về văn phòng UBND xã, hạn chế việc ăn uống liên hoan lãng phí trong dịp tết.

Phối hợp với công an tổ chức tuần tra đêm để kịp thời xử lý các trường hợp tụ tập đông người, chạy xe lạng lách lúc đêm khuya.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, đôn đốc nhắc nhở các hộ dân thường xuyên thăm đồng phát hiện dịch bệnh để phòng trị kịp thời.

Kiểm tra sắp xếp lại việc mua bán ở khu vực chợ số 10 và điểm mua bán tại cầu 13 tránh tình trạng mua bán lấn chiếm lề đường.

Thông báo nhân dân thực hiện quét dọn đường xá, vệ sinh sạch đẹp tạo không khí vui tươi trong dịp tết. Đồng thời vận động nhân dân treo cờ và thay cờ cũ, phai màu, rách bằng cờ mới để tạo vẻ mỹ quan và trân trọng Quốc kỳ.

11. Các trường:

Tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân nhằm hưởng ứng các hoạt động do ban ngành, đoàn thể xã đề ra.

Có kế hoạch nghỉ tết theo đúng qui định, bảo đảm trường lớp, phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian nghỉ tết, để bảo vệ cơ sở vật chất – trang thiết bị của trường, tuyên truyền trong học sinh giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ tết.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO:

Sau khi có thông báo chính thức của UBND huyện, UBND xã sẽ thông báo chế độ thông tin báo cáo cho các đơn vị thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung, kế hoạch đề nghị của các ngành, các ấp xây dựng ngay kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo tốt cho nhân dân hưởng ứng vui xuân Giáp Thìn năm 2024.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã Tà Đảnh về việc tổ chức vui xuân đón tết Giáp Thìn năm 2024. Trong quá trình tổ chức, thực hiện có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các ngành, các ấp báo cáo kịp thời về UBND xã để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND – UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể (t/h);
- Các ấp, trường (t/h);
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Thị Huỳnh A